

# TODAQ บรรลุข้อตกลงซื้อกราฟิ์มูลค่า 25 ล้าน ดอลลาร์ ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล TDN



- TODAQ และ Gratomic Inc บรรลุข้อตกลงการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย TDN เป็นครั้งแรก
- กราฟิ์เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะอยู่ในแผนสำรองของ TDN

TODAQ บริษัทเทคโนโลยี SovTech ผู้สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าห้สอย่าง TDN บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัท Gratomic Inc ในสัญญาซื้อกราฟิ์มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ โดยถือเป็นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นครั้งแรก ทั้งนี้ การมีกราฟิ์อยู่ในแผนสำรองของ TDN จะช่วยส่งเสริมมูลค่าที่แท้จริงของการใช้ TDN ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาการของโปรแกรมรางวัลต่าง ๆ ของ TDN เช่นเดียวกับการให้สิทธิการเข้าห้สของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกนำประมวผลและเปิดให้ทำการแลกเปลี่ยน

หลังจากมีการประกาศเปิดตัวรอยัลตีโปรแกรมเชิงพาณิชย์ออกมา และได้เข้าสู่กระดานซื้อขาย BitForex มาแล้ว ความเคลื่อนไหวล่าสุดในการทำข้อตกลงซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย TDN เป็นครั้งแรกนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา TDN อย่าง TODAQ ซึ่งมีเป้าที่จะสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีมูลค่าแท้จริงและมีการทำงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจ ประชาชน และตลาดทั้งหมด สามารถถือครองกรรมสิทธิ์และทำธุรกรรมที่รวดเร็วได้ด้วยความปลอดภัยและมั่นคงในระยะยาว โดยกราฟิ์ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำรองจะเข้ามาเป็นเสาหลักของกลยุทธ์นี้

บริษัท Gratomic Inc เป็นผู้บุกเบิกการทำเหมืองกราฟิ์และการทำผลิตภัณฑ์กราฟิ์เชิงพาณิชย์ รวมถึงกราฟิ์ซึ่งเป็นวัสดุขนาดนาโนที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และมีใช้งานกันอย่างกว้างขวางอยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากความสามารถในการนำไฟฟ้าในแผงวงจร ควบคู่ไปกับการใช้งานทั่วไปในท้องตลาดจำนวนมาก เช่น ผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์และพอลิเมอร์ รวมถึงตลาดยางรถยนต์มูลค่า 2.22 แสนล้านดอลลาร์ด้วย

Sheldon Inwentash ประธานผู้บริหารของ Gratomic กล่าวในโอกาสที่ว่า “การสร้างเงินทุนระยะยาวของเราและสร้างสิทธิความเป็นเจ้าของเชิงดิจิทัลที่ปลอดภัยเหนือสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งในเรื่องคุณภาพ, ปริมาณ, การจัดการ, การทดสอบ และการดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ผ่านห่วงโซ่การผลิตหรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นๆ นั้นเป็นเป้าหมายของเรา ในขณะที่เรากำลังโยกย้ายเข้าสู่ภาคการผลิต ข้อตกลงที่ได้มานี้จะเข้ามาสร้างรากฐานสู่การเริ่มต้นทำงานตามสิ่งที่เรามุ่งมั่นต่อไป”

Hassan Khan ซีอีโอของ TODAQ เสริมว่า “นี่เป็นข้อตกลงแรกจากข้อเสนอมากมายที่เราทำขึ้นเพื่อสร้างแผนสำรองให้การผสมผสานระหว่างสินทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งสะท้อนโลกความเป็นจริง การสะท้อนมูลค่าจริงทำให้เราสามารถทำความเข้าใจได้จากตลาดที่มีอยู่ มีหลายครั้งที่สินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ผู้อื่นรู้สึก แต่เราต้องการให้ TDN สามารถใช้ประโยชน์และจับต้องได้ไปพร้อมๆกัน”

TODAQ กำลังพิจารณาข้อเสนอซื้อสินค้าอื่นๆ ด้วย TDN อาทิ วัตุดิบ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทโลหะ รวมถึงการใช้ TDN เชิงพาณิชย์ในตลาดผู้บริโภค

“การสร้างความหลากหลายให้กับแผนสำรองเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้งาน TDN อย่างแท้จริง ในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมคือหัวใจของกลยุทธ์เรา ข้อเท็จจริงที่ว่า เรามีการเจรจาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวอีกมากมายที่ดำเนินอยู่ ช่วยให้ความมั่นใจกับเราว่าสิ่งที่เราทำมาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำไปใช้เพื่อการถือครองและควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์หรือทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางดิจิทัลหรือกายภาพนั้นกำลังจะเป็นจริง ”  
คุณ Khan เสริม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TODAQ และ TDN ได้ที่ <https://today.net> และ <https://tdn.network>

โลโก้ - [https://mma.prnewswire.com/media/1012733/TODAQ\\_Logo.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/1012733/TODAQ_Logo.jpg)